

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๕๕



กรุงเทพมหานคร

กองคลัง
555

ที่ 9 กค. 2559

เวลา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

564

รับ

17 ต.ค. 2559

ส่ง

16.09 24

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนผู้ผูกพันในระบบ e-GP

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่กระทรวงการคลังได้รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุของส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการติดตามและกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับทราบรายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งรายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการไปยังกระทรวงต่าง ๆ ทุกเดือน เพื่อให้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุของส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ก่อนวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ยังไม่มีรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. โครงการที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนเพิ่มโครงการ หากไม่มีการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินจะไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือกรณีเป็นวิธีที่ไม่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ เป็นต้น หากไม่มีการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินเมื่อจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วจะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

๓. สำหรับการเรียกดูรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนผู้ผูกพัน ส่วนราชการสามารถเรียกดูรายงานฯ ดังกล่าวได้จากระบบ e-GP ดังนี้

๓.๑ กรณีที่หน่วยงานบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในโครงการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนผู้ผูกพัน จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ในระบบ e-GP เมนูรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมนูย่อยรายงานติดตามสถานะการก่องหนรายจ่ายลงทุน

๓.๒ กรณีที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกทรัพย์สินประมาณและรหัสแหล่งของเงินในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางจะสรุปยอดตามรายการตรวจ/กรม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานสามารถเรียกดูรายโครงการได้ในระบบ e-GP เมนูรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อย่อยรายงานข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายผ่าน GFMIS (ข้อมูลจาก e-GP) ไม่ระบุรหัสงบประมาณ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเร่งดำเนินการบันทึกทรัพย์สินประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้เรียบร้อยต่อไป

๔. สำหรับคู่มือการบันทึกทรัพย์สินประมาณและรหัสแหล่งของเงิน และการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อกั้นผู้กั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนำ / แนวทางการปฏิบัติงานระบบ e-GP ระยะที่ ๓

อนึ่ง กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจะแจ้งรายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการไปยังกระทรวงต่าง ๆ ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๕๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรให้

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน

ทราบต่อไป



(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

ร.ท.น.งานพัสดุ

19 ๗.๑ 59

นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ศิริโอภาสารัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ๗.๑ 2559

